

**KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 26/5, tiếp tục chương trình kỷ họp thứ năm, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hải Dương hành nội dung phiên họp.

Quốc hội nghe trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Nghị quyết hướng đến xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, góp phần xây dựng

và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh như mục tiêu đã đặt ra tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội. Nghị quyết cũng bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp đang được thí điểm tại một số địa phương và một số cơ chế, chính sách có trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi dự kiến trình Quốc hội thời gian tới. Quy định chi tiết, chính sách đặc thù cho Thành phố phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi và thực hiện tăng cường phân cấp, ủy quyền cho Thành phố, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát minh bạch, hiệu quả.

Nội dung chính của dự thảo Nghị quyết có 7 nhóm cơ chế, chính sách từ Điều 4 đến Điều

10. Xét về tính mới và kế thừa, dự thảo Nghị quyết gồm 4 nhóm cơ chế, chính sách: nhóm cơ chế, chính sách được kế thừa từ Nghị quyết số 54; nhóm cơ chế, chính sách được quy định tại các Nghị quyết đặc thù của các địa phương khác; nhóm các cơ chế, chính sách được quy định tại các dự thảo Luật đang trình Quốc hội cho ý kiến; nhóm các cơ chế, chính sách mới, đột phá, có tác động lan tỏa.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, đã có 22 ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu cơ bản đồng tình với việc ban hành Luật nhằm thể chế hóa Hiến pháp, phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, khắc phục những tồn tại,

hạn chế trong luật hiện hành; đánh giá quá quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật đã được tiến hành công phu, khoa học và cầu thị.

Để góp phần hoàn thiện nội dung dự thảo Luật, các vị đại biểu đã phát biểu về các nội dung lớn của dự thảo Luật, từ quy định chung đến trách nhiệm của cá nhân kinh doanh đối với giao dịch đặc thù, trách nhiệm của MTTQ các cấp và các cơ quan liên quan tham gia bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời, góp ý vào các nội dung cụ thể của dự thảo Luật như: về khái niệm người tiêu dùng; về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, đề nghị bổ sung nghĩa vụ của người tiêu dùng theo hướng phải bảo đảm cung cấp chính xác, đầy đủ về các nội dung thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá

nhân kinh doanh. Chụ trách nhiệm về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của pháp luật; về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù; về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội; về giải quyết tranh chấp tại tòa án;...

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

**VŨ SƠN TÙNG**  
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

**Tiếp tục nâng cao chất lượng...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 26/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với thường trực HĐND các huyện, thành phố về chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND”. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Tri, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí: Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành

phố; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh, Thường trực, các ban HĐND tỉnh, thường trực và các ban HĐND cấp huyện đã tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề tập trung trên nhiều lĩnh vực như: Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện một số cơ chế, chính sách do HĐND ban hành, việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài nguyên, môi trường, văn hóa, an ninh trật tự, quản lý biên chế, cán bộ, công chức...

Các cuộc giám sát cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tuy nhiên, một số kiến nghị sau giám sát chưa được các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND

có nơi chưa thường xuyên, chưa sâu sát, một số thành viên đoàn giám sát chưa tham gia đầy đủ do phải kiêm nhiệm...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng tổ chức triển khai, thực hiện, kết quả hoạt động giám sát chuyên đề thời gian qua, đồng thời chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm quý trong tổ chức các hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND về lựa chọn nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát, tổ chức hoạt

động giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị giao ban thường kỳ là dịp để thường trực HĐND các huyện, thành phố học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực, các ban HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động giám sát chuyên đề cần phải khắc phục ngay trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị thường trực HĐND các cấp phải chủ động

rà soát, lựa chọn, xây dựng chương trình, nội dung giám sát thường xuyên, chuyên đề, đột xuất đúng, trúng, phù hợp với thực tiễn, là vấn đề được dư luận và cử tri quan tâm. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát. Sau giám sát phải có kết luận, kiến nghị, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, thực hiện các kết luận, kiến nghị đã ban hành. Nếu các đơn vị chịu sự giám sát chưa thực hiện kết luận, kiến nghị hoặc thực hiện chưa triệt để phải đưa ra chất vấn tại các kỳ họp HĐND.

Tại hội nghị, lãnh đạo HĐND tỉnh đã tặng hoa, trao cơ đàng cao tổ chức hội nghị giao ban lần tới cho HĐND huyện Hưng Hà.

**THU HIỀN**

**TẬP TRUNG THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 26/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Hưng Hà về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất của huyện Hưng Hà đạt 10.499,85 tỷ đồng, tăng 7,89% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,75%; công nghiệp, xây dựng tăng 9,91%; thương mại, dịch vụ tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước

thực hiện 585,16 tỷ đồng, đạt 39% dự toán. Đến nay, toàn huyện có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; phê duyệt 41 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi 15,7ha đất của 662 hộ gia đình với số tiền bồi thường, hỗ trợ 30,8 tỷ đồng; có 7/11 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập và phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 với tổng diện tích 282,82ha. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và huyện Hưng Hà tập trung thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện như: tháo

gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các thủ tục để sớm khởi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn; hỗ trợ kinh phí để huyện đầu tư các dự án giao thông quan trọng phục vụ kết nối vùng, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư; cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa tâm linh và một số nội dung trong phân cấp, ủy quyền ở lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề; chú trọng xây dựng quy hoạch mang tầm chiến lược, lâu dài; phát triển các cụm công nghiệp, tháo gỡ thực chất khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội

của huyện Hưng Hà đạt được rất đáng ghi nhận. Để bút phát mạnh mẽ hơn nữa, huyện cần khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhất là trong giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản, các vụ phạm về đất đai, giao thông... Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Hưng Hà cần nhận thức rõ đặc điểm, bối cảnh tình hình khó khăn hiện nay để quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của huyện để phát triển nông nghiệp, áp dụng cơ giới hóa vào đồng đất, tận dụng vùng đồng bãi để trồng cây thuốc liệu và cây trồng cho giá trị cao; tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; khai thác hiệu quả tiềm năng

phát triển du lịch tâm linh, du lịch gắn với nông nghiệp và phát triển thương mại, dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh và huyện trên địa bàn; tập trung phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, phát triển làng nghề; quyết liệt hơn nữa trong thu ngân sách nhà nước; chú trọng hoàn thành các quy hoạch bảo đảm chất lượng; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của huyện; đồng thời yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và huyện tổng hợp các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc làm cơ sở để tỉnh và huyện triển khai các giải pháp, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Hà trong thời gian tới.

**THANH THỦY**

**LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

của Nghị quyết số 06-NQ/TU: nguyên nhân và tình hình phát triển của đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình; quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn; một số nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ công nhân lao động trên

địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc xây dựng đội ngũ công nhân lao động hiện đại, lớn mạnh; nâng cao hiệu lực,

hiệu quả công tác quản lý của các cấp chính quyền, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy phát triển đội ngũ công nhân lao động; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, ý thức công dân cho công nhân lao động... Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tuyên truyền về những vấn đề liên quan đến việc xây dựng

nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, lãnh đạo công đoàn các cấp về tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ công nhân lao động đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Qua đó phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, tác tiếp

là tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho công nhân lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa công nhân lao động, người sử dụng lao động; quan tâm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

**THU TRANG**

**Khởi công công trình đường dây 110kV Long Bối - Kiến Xương**

Sáng ngày 26/5, Công ty Điện lực Thái Bình phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) tổ chức khởi công công trình đường dây 110kV Long Bối - Kiến Xương và các xuất tuyến 22kV sau trạm biến áp 110kV Long Bối; cải tạo đường dây 110kV lộ 172E3.3 Long Bối - Kiến Xương - 173E11.9 Tiến Hải.

Đường dây 110kV từ trạm biến áp 110kV Long Bối đến trạm biến áp 110kV Kiến Xương được xây dựng từ năm 1976, đường dây thường xuyên vận hành quá tải, đến nay đã xuống cấp. Để bảo đảm vận hành cấp điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đầu tư xây dựng công trình đường dây 110kV Long Bối - Kiến Xương. Dự án thực hiện cải tạo và xây dựng mới đường dây 110kV từ Pooctic trạm biến áp 110kV E3.3 Long Bối đến trạm biến áp 110kV E11.9 Tiến Hải với tổng chiều dài 37,89km đường dây, tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Tuyến đường dây được xây dựng trên địa phận các xã Đông Hợp, Đông Đông, Đông Quang, Đông Dương (Đông Hưng); xã Đông Thọ, Đông Hòa, Vũ Đông, Vũ Lạc, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) và các xã Vũ An, Vũ Ninh, Vũ Quý, Quang Lịch, Hòa Bình, Bình Minh, An Bối, Thượng Hiên (Kiến Xương).

Công trình hoàn thành đóng điện đi vào sử dụng góp phần nâng cao việc duy trì cung cấp điện ổn định, giảm sự cố lưới điện, giảm tổn thất điện năng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là cấp điện an toàn, ổn định khu vực các huyện Đông Hưng, Kiến Xương, Tiến Hải và thành phố Thái Bình.

**MANH THẮNG**

**Thu nhận 286 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện**

Sáng ngày 26/5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Khoa Y học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Ngày hội thu hút gần 350 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đến từ Công đoàn Viên chức tỉnh; Công đoàn các ngành công thương, xây dựng; Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; Công đoàn Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình và Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình đăng ký tham gia. Kết quả, Ban tổ chức thu được 286 đơn vị máu, vượt 14,4% chỉ tiêu được giao. Những đơn vị máu thu nhận được sẽ góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Đây là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động tỉnh, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái vì sức khỏe cộng đồng.



Công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

**THU TRANG**

**CHÚC MỪNG CHỨC SẮC PHẬT GIÁO...**

(Tiếp theo trang 1)

Thích Thanh Dục nói riêng, các chức sắc, tăng ni, Phật tử nói chung trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn Hòa thượng Thích Thanh Dục với vai trò, uy tín của mình, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, động viên tăng ni, Phật tử đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt tăng ni, Phật tử, Hòa thượng Thích Thanh Dục cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, tích cực vận động tăng ni, Phật tử phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

**HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU TRÍ THỨC...**

(Tiếp theo trang 1)

người. Hàng năm, đã có hàng trăm đề tài, dự án khoa học và công nghệ, giải pháp sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm do đội ngũ trí thức nghiên cứu, thực hiện được ứng dụng vào thực tế công tác, sản xuất và đời sống, giúp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích đội ngũ trí thức Thái Bình đã đạt được thời gian qua. Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức, đồng chí đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 16/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức, các hội trí thức. Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức; kịp thời phát hiện, tôn vinh các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng trí thức trong các lĩnh vực một cách hợp lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh cũng đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh củng cố và phát triển các hội trí thức, thu hút ngày càng nhiều trí thức tham gia trong các tổ chức hội; chú trọng lựa chọn những cán bộ hoạt động tích cực, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo có phẩm chất chính trị tốt, tận tụy với công tác hội, am hiểu công tác vận động trí thức. Với vai trò là đầu mối tập hợp đội ngũ trí thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, huy động sự ủng hộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các nguồn lực từ tổ chức trong và ngoài nước để phát triển. Đồng chí mong muốn đội ngũ trí thức Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo để có những sáng kiến, giải pháp mới hữu ích góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sớm đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Tại hội nghị, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ và phong trào “Học không bao giờ ngưng” được khen thưởng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã tặng hoa chúc mừng 150 tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II tốt nghiệp năm 2022.

**Kiểm tra cải cách hành chính...**

(Tiếp theo trang 1)

liên quan đến các tiêu chí về chỉ số SIPAS, PAR INDEX nhằm nâng cao kết quả CCHC trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao các kết quả đạt được của tỉnh trong công tác CCHC đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, góp phần từng bước xây dựng nền hành chính tỉnh Thái Bình hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà tỉnh cần tập trung khắc phục; đồng thời đề nghị trong thời gian tới tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp CCHC; chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số SIPAS, PAR INDEX trong những năm tiếp theo như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC; tăng cường nguồn lực cho CCHC; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác CCHC bảo đảm thực chất; tăng cường hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh tuyên truyền phát huy hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích...

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--

**Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 20 - 26/5**

**Việt Nam:** Từ ngày 20 - 26/5, cả nước ghi nhận gần 8.130 ca mắc Covid-19, trong đó ngày 26/5 số ca mắc mới là 1.043 ca. Ngày 26/5, cả nước ghi nhận 50 bệnh nhân nặng phải thở oxy; 265 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 266,4 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

**Thái Bình:** Đã tiêm được hơn 4,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19

Từ ngày 20 - 26/5, Thái Bình ghi nhận hơn 20 ca mắc Covid-19 mới, trong đó ngày 26/5 là 4 ca. Tại các cơ sở y tế trong tỉnh đang thu dung, điều trị 11 bệnh nhân Covid-19. Tính đến ngày 26/5/2023, Thái Bình đã tiêm được hơn 4,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt hơn 95,8%, trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 69,5%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 94,4%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 75,6%.

**HOÀNG LANH**